

ด่วนที่สุด

ที่ สน ๐๐๑๙.๓/ว ๕๔๗๑



๒๕

มีนาคม ๒๕๖๕

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

เรื่อง โครงการการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (OTOP Product Champion : OPC)

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กรอบแนวทางและหลักเกณฑ์การคัดสรรฯ

จำนวน ๑ ชุด

๒. แผนการดำเนินการคัดสรรฯ

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำโครงการการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (OTOP Product Champion OPC) ระดับจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ (Product Level) ที่จะนำไปสู่การพัฒนา (Product Development) ระดับประเทศ จัดระบบฐานข้อมูล ผลิตภัณฑ์ (Profile) ที่จะใช้ในการทำงานเชิงบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ และเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป จนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้ และความเข้มแข็ง ให้กับชุมชนและกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เป็นหน่วยดำเนินการ

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (OTOP Product Champion : OPC) เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและเป้าหมาย การดำเนินงาน จังหวัดจึงขอให้อำเภอมอบหมายสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ดำเนินการ ดังนี้

๑. ศึกษารายละเอียดและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี ๒๕๖๕ (OTOP OPC) ระดับจังหวัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๒

๒. แจ้งหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอที่รับผิดชอบ OTOP เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการ การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (OTOP Product Champion : OPC) ผ่านช่องทางออนไลน์ระบบ Zoom Cloud Meeting รหัสเชื่อมต่อระบบ Meeting ID: ๕๙๗ ๒๑๒ ๗๖๐๙ Passcode: ๑๒๓๔๕๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมาน พัวโพธิ์)

พัฒนาการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๕๕๔

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

กรอบแนวทางและหลักเกณฑ์การคัดสรรฯ
โครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
(OTOP Product Champion : OPC) ระดับจังหวัด

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ (Product Level) ที่จะนำไปสู่การพัฒนา (Product Development) ระดับประเทศ
๒. เพื่อจัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Profile) ที่จะใช้ในการทำงานเชิงบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓. เพื่อประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไปจนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน
๔. เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

รายละเอียดการดำเนินการ

การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดหน่วยดำเนินการเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร และระดับประเทศ โดยมีกระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้

ระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร

ขั้นตอนที่ ๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย

- ๑.๑ สรรหาหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการคัดสรรฯ และผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินการคัดสรรฯ
- ๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินการคัดสรรฯ ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร

ขั้นตอนที่ ๒ การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจผู้ที่เกี่ยวข้อง

จัดประชุมชี้แจงแนวคิด กลไก กระบวนการและหลักเกณฑ์การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แก่คณะกรรมการ/คณะทำงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เครือข่ายและผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP

ขั้นตอนที่ ๓ การประชาสัมพันธ์

จัดทำประกาศและประชาสัมพันธ์อย่างแพร่หลายและทั่วถึงเพื่อเชิญชวนผู้ผลิต/ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ที่ขึ้นทะเบียนปี ๒๕๕๗-๒๕๖๔ แล้ว ให้ส่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด สมัครเข้ารับการคัดสรรฯ ตามสถานที่ที่กำหนด ณ จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ภายในระยะเวลาที่กำหนด (โดยผู้ผลิต/ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ๑ ราย/กลุ่ม สามารถส่งผลิตภัณฑ์เข้าคัดสรรฯ ได้ไม่เกิน ๒ ผลิตภัณฑ์หลัก/ชุด) รวมทั้งประชาสัมพันธ์กระบวนการ หลักเกณฑ์การคัดสรรฯ ผลการคัดสรรฯ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคัดสรรฯ